

**ลำดับเหตุการณ์การดำเนินงานตามแผนนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
ของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และคณะกรรมการอำนวยการเพื่อ
ติดตามงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553**

ลำดับ ที่	วันเดือนปี	เหตุการณ์/การดำเนินงาน
1.	3 กุมภาพันธ์ 2552	นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 33/2552 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน และผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขาธิการ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน รวมทั้งให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคและ อำนวยการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร
2.	20 กุมภาพันธ์ 2552	ประชุมครั้งที่ 1/2552 (นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน) มีการ นำเสนองานการวิจัยเกี่ยวกับชาวเลโดย ดร.นฤมล อรุโณทัย จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาที่มีผลกระทบต่อ การดำเนิน วิถีชีวิตชาวเล ประกอบด้วย 5 ปัญหาหลักคือ 1.ปัญหาเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 2.ปัญหาการศึกษาและการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 3. ปัญหาการฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมและพัฒนาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 4. ปัญหาการส่งเสริม สุขภาพและบริการสาธารณสุข 5. ปัญหาการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน และมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัด 5 จังหวัดที่มีชาวเล อาศัยอยู่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นฝ่าย เลขาธิการ
3.	7 กันยายน 2552	ประชุมครั้งที่ 2/2552 (นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน) มีการ ประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาชาวเล รายงาน การสัมมนาและแสดงนิทรรศการเรื่องชาวเล พลวัตชาติพันธุ์กับการฟื้นฟูวิถีชีวิต ท้องถิ่น โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 และที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ดร.ปรีดา เฉลิมเผ่า กอนันทกุล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ และ ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอ ของชาวเลในการนำเสนอเป็นแผนนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และเพื่อเสนอต่อ

ลำดับ ที่	วันเดือนปี	เหตุการณ์/การดำเนินงาน
		คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ให้มีการรับฟังความเห็นในระดับจังหวัด และบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.	2 มิถุนายน 2553	<p>คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ใน 2 มาตรการคือ</p> <p>1) มาตรการระยะสั้น ระยะเวลา 6 - 12 เดือน มีเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาสัญชาติ การส่งเสริมการศึกษา การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ การส่งเสริมภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การสนับสนุนและส่งเสริมสื่อพื้นบ้านของชาวเล การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายชาวเลอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>2) มาตรการฟื้นฟูระยะยาว ระยะเวลา 1-3 ปี เน้นเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะจำเพาะ ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>
<p>4 มิถุนายน 2553 นายธีระ สลักเพชร พ้นจากตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม</p> <p>7 มิถุนายน 2553 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เข้ารับตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม</p>		
5.	11 ตุลาคม 2553	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ครั้งที่ 3/2553 (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรมเป็นประธาน) ซึ่งสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบตามแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อ 2 มิถุนายน 2553 จึงได้จัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติ ครม. และหารือเรื่องกลไกและมาตรการในการติดตาม ที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานภายใน 3 เดือน โดยให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะเลขานุการ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการจากทุกหน่วยงาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและดำเนินการต่อไป
6.	10-11 กุมภาพันธ์ 2554	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสี่ยงหลาย) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครม. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล จังหวัดภูเก็ต ได้มอบนโยบายการแก้ปัญหาเป็น 3 ระดับคือ การแก้ไขในระดับชุมชน ระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยเน้นว่าชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเอง มีความสามัคคี ตั้งคณะกรรมการชุมชนที่มีความเข้มแข็งและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาของตนเองก่อน

ลำดับ ที่	วันเดือนปี	เหตุการณ์/การดำเนินงาน
		หากไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้นำเสนอปัญหาสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติต่อไป
7.	21 มีนาคม 2554	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลครั้งที่ 1/2554 (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรมเป็นประธาน) ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ในการทำหน้าที่กำกับติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำสรุปภาพรวมผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้ยกระดับกลไกและมาตรการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
8.	2 พฤษภาคม 2554	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อติดตามงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 85/2554
9.	13 กรกฎาคม 2554	ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อติดตามงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ครั้งที่ 1/2554 (นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติให้เร่งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลในรอบ 1 ปี โดยรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่รายงานสู่สาธารณะ พร้อมกับผลักดันให้ชุมชนชาวเลที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งเป็นพื้นที่นำร่องเขตวัฒนธรรมพิเศษต่อไป